

Năm 2025

THỨ HAI

Phát hành: 17/02/2025

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIN QUỐC HỘI	2
1. Đề xuất không đưa lãnh đạo sở, ngành vào Ủy viên UBND	2
2. Đề xuất “chỉ phân quyền cho địa phương đủ năng lực tài chính, quản trị”	2
3. Bộ trưởng Nội vụ: Giữ mô hình chính quyền địa phương “để tránh hụt hẫng”	3
4. Chủ tịch Quốc hội: Nhiều địa phương chưa làm đã kêu khó	4
5. Tăng số lượng Thứ trưởng tại nhiều bộ sau sắp xếp bộ máy	5
6. Phê chuẩn bảng lương, phụ cấp chức vụ với cán bộ lãnh đạo Nhà nước	5
7. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng được tăng lên 9 Thứ trưởng	6
TINH GỌN BỘ MÁY CẤP ĐỊA PHƯƠNG	6
8. Bắc Ninh: Ba cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi	6
9. Quảng Trị: Được sắp xếp làm Giám đốc sở mới, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH vẫn xin nghỉ hưu sớm ..	7
10. Thái Bình: Chuẩn bị cho việc không tổ chức công an huyện	7
11. Đồng Nai: 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ hưu trước tuổi	8
12. 11 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi	8
PHÁT NGÔN ÁN TƯỢNG	9
13. Tổng hợp phát ngôn án tượng của lãnh đạo Trung ương và địa phương	9
QUYẾT SÁCH MỚI	9
14. Bộ Nội vụ: Chuyên gia cao cấp được thuê nhà công vụ như Bộ trưởng	9
15. Bộ Nội vụ đề xuất 5 chế độ vượt trội cho chuyên gia cao cấp	10
16. Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu bảo vệ người báo tin hành vi lạm quyền, tham nhũng	11
17. Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”	11
18. Dừng bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ba tháng trước thời điểm tổ chức đại hội	12
QUẢN LÝ	13
19. Cần chuyển từ "lương tối thiểu" sang "lương đủ sống tối thiểu" để duy trì mức sinh	13
20. Hà Nội: Loạt quy hoạch lớn được ủy quyền cho các huyện	14
THẾ GIỚI	15
21. New Zealand nới lỏng điều kiện cấp thị thực vàng cho nhà đầu tư nước ngoài	15

TIN QUỐC HỘI

Đề xuất không đưa lãnh đạo sở, ngành vào Ủy viên UBND

Sáng 15/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội khóa XV, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đã đề xuất trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) không nên đưa lãnh đạo các sở, ngành vào cơ cấu tổ chức của UBND cấp tỉnh.

Theo đại biểu, các sở, ngành chỉ đảm nhận vai trò cơ quan chuyên môn, tư vấn, tham mưu cho UBND, và không cần thiết phải là thành viên trong UBND.

Ông Đồng cho rằng cơ cấu của UBND cấp tỉnh chỉ nên bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cùng người đứng đầu quân đội, công an nhân dân tại địa phương. Ông cũng nhấn mạnh cần quy định rõ ràng trong luật về cơ cấu tổ chức này, tránh giao Chính phủ quyết định việc này, nhằm đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với yêu cầu công việc.

Cùng trong phiên thảo luận, các đại biểu khác cũng có những ý kiến đóng góp về việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của UBND. Đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt (Hà Nội) đề nghị bổ sung ủy viên phụ trách quân sự vào UBND cấp huyện.

Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) nêu ý kiến cần làm rõ hơn về nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND, để thể hiện đúng vai trò của người đứng đầu UBND theo tinh thần cải cách hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp thu các ý kiến này và cho biết sẽ rà soát, chỉnh lý dự thảo để hoàn thiện luật, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế. (Laodong.vn 15/02, Cát Tường)

[Về đầu trang](https://laodong.vn/thoi-su/de-xuat-khong-dua-lanh-dao-so-nganh-vao-uy-vien-UBND-1463428.lido)
<https://laodong.vn/thoi-su/de-xuat-khong-dua-lanh-dao-so-nganh-vao-uy-vien-UBND-1463428.lido>

Đề xuất “chỉ phân quyền cho địa phương đủ năng lực tài chính, quản trị”

Đại biểu Trần Văn Khải, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, vừa đề xuất bổ sung nguyên tắc phân quyền có điều kiện trong dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi. Theo đó, chỉ những địa phương có đủ năng lực tài chính và nhân lực quản trị mới được phân quyền.

Ông Khải đánh giá rằng việc phân cấp, phân quyền triệt để cho các địa phương, như trong dự thảo, là chủ trương phù hợp với xu hướng quản trị hiện đại. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng nếu phân quyền không rõ ràng giữa Trung ương và địa phương, sẽ dễ dẫn đến tình trạng chông chéo quyền lực trong các nhiệm vụ quan trọng như quy hoạch, đầu tư công và quản lý đất đai. Điều này có thể gây ra tranh chấp trong thực thi chính sách, làm gián đoạn và thiếu đồng bộ trong triển khai công việc.

Một nguy cơ khác mà ông Khải chỉ ra là các địa phương có thể lạm quyền và thiếu kiểm soát khi có quyền quyết định theo lợi ích địa phương, dẫn đến sự bất bình đẳng giữa các

tỉnh thành. Các địa phương giàu có về tài nguyên và kinh tế mạnh có thể tạo ra chính sách ưu đãi riêng, trong khi các địa phương yếu kém không đủ năng lực thực hiện sẽ gây trì trệ trong tiến trình chung. Ông đề xuất Chính phủ cần xây dựng chỉ số đánh giá năng lực quản trị của từng địa phương, và thành lập Hội đồng Kiểm soát phân quyền để giám sát chặt chẽ quá trình này.

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Quang Huân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam) cũng cho rằng khi quy định "địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", nhưng không xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, sẽ dẫn đến các rắc rối trong điều hành. Ví dụ, khi thực thi Luật Quy hoạch, một số địa phương đã bỏ sót những nhà máy nước quan trọng trong quy hoạch của mình, khiến việc mở rộng bị chậm lại.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà giải trình về những vấn đề này, nhấn mạnh rằng việc sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ nhằm hoàn thiện nguyên tắc phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo Hiến pháp và chủ trương của Đảng, tạo sự chủ động, thúc đẩy tinh thần tự chủ của chính quyền địa phương. Bộ trưởng cũng cho biết qua rà soát 257 luật chuyên ngành, đã phát hiện nhiều vấn đề chồng chéo trong việc phân định nhiệm vụ của các cơ quan, đặc biệt là giữa Chính phủ, Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương.

Bà Trà khẳng định rằng dự thảo sửa đổi Luật sẽ giải quyết những vấn đề này, quy định rõ thẩm quyền của các cơ quan, giảm tình trạng đẩy việc lên Chính phủ và Thủ tướng, đồng thời sẽ tạo ra cơ chế phối hợp và kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả trong việc phân quyền và quản lý chính quyền.

Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự án Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi vào ngày 18/2. (Vnexpress.net 15/02, Sơn Hà) [Về đầu trang](https://vnexpress.net/de-xuat-chi-phan-quyen-cho-dia-phuong-du-nang-luc-tai-chinh-quan-tri-4849431.html)
<https://vnexpress.net/de-xuat-chi-phan-quyen-cho-dia-phuong-du-nang-luc-tai-chinh-quan-tri-4849431.html>

Bộ trưởng Nội vụ: Giữ mô hình chính quyền địa phương “để tránh hụt hẫng”

Tại phiên thảo luận sáng 15/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có những giải trình về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, với lý do giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương hiện nay để tránh sự "hẫng hụt" trong quá trình tinh gọn bộ máy.

Bộ trưởng Trà giải thích rằng việc giữ ổn định mô hình chính quyền địa phương là cần thiết để đảm bảo tính ổn định tổng thể của hệ thống chính trị. Bà khẳng định rằng nếu điều chỉnh mô hình ngay lập tức, sẽ có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, gây ảnh hưởng đến sự vận hành hiệu quả của chính quyền địa phương.

Trong khi đó, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh) đã bày tỏ quan điểm về việc cần cải tổ mô hình chính quyền địa phương, đặc biệt là tại các đô thị. Ông cho rằng việc sửa đổi cần chú trọng hơn đến sự phát triển của chính quyền

đô thị, đồng thời nhấn mạnh rằng tổ chức chính quyền ở các khu vực đô thị và nông thôn cần có sự khác biệt, nhằm đáp ứng đặc thù của từng khu vực.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Văn Hòa, đã đồng tình với mô hình chính quyền địa phương như dự thảo, nhưng cũng đề xuất nghiên cứu thêm về mô hình chính quyền đô thị, vì mô hình này đã có những thành công nhất định trong thời gian thí điểm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định rằng "hiện nay không thể bỏ HĐND cấp xã", bởi HĐND chính là cơ quan đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương. Mặc dù một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng đã thí điểm mô hình chính quyền đô thị không có HĐND cấp quận, huyện, phường, nhưng ông Mẫn nhấn mạnh rằng, việc này chỉ có thể mở rộng sau khi sửa đổi Hiến pháp.

Bộ Nội vụ trong dự thảo trước đó đã đề xuất không tổ chức HĐND cấp quận, phường trên toàn quốc, nhưng trong bản dự thảo hiện tại đã bỏ đề xuất này và giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương như hiện hành.

Quốc hội dự kiến sẽ thông qua dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi vào ngày 19/2 tới đây. (Vnexpress.net 15/02, Sơn Hà) [Về đầu trang](https://vnexpress.net/bo-truong-noi-vu-giu-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-de-tranh-hut-hang-4849833.html)
<https://vnexpress.net/bo-truong-noi-vu-giu-mo-hinh-chinh-quyen-dia-phuong-de-tranh-hut-hang-4849833.html>

Chủ tịch Quốc hội: Nhiều địa phương chưa làm đã kêu khó

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chỉ ra rằng một số địa phương chưa thực hiện các dự án đã vội kêu khó khăn, trong khi có những địa phương làm rất hiệu quả và phát triển nhanh chóng. Ông nhấn mạnh rằng cần phải xem lại quy trình triển khai và tổ chức thực hiện chính sách, nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 14/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 là vô cùng quan trọng, vì đây sẽ là nền tảng để Việt Nam đạt tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Ông nhấn mạnh rằng để đạt được mục tiêu này, cần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, vì hiện tại nguồn đầu tư tư nhân chiếm 55% tổng mức đầu tư toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc cải cách thể chế và thủ tục hành chính là yếu tố quyết định để tạo ra môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư. Đặc biệt, ông cho rằng việc thu ngân sách không nên chỉ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn mà cần phải nhìn nhận dài hạn để thúc đẩy sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Ông cũng chỉ ra rằng nhiều dự án hiện nay đang gặp khó khăn, nhưng bản chất không phải là vướng mắc pháp lý mà chủ yếu là các thủ tục hành chính chưa được giải quyết

triệt để. Ông cho rằng việc triển khai chính sách phải quyết liệt, làm đến đâu tháo gỡ đến đó.

"Nhiều địa phương chưa làm đã kêu khó, nhưng có những nơi không kêu khó mà làm rất hiệu quả. Do đó, chúng ta cần kiểm tra lại quá trình triển khai," ông nói. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ sự sốt ruột với tiến độ triển khai các dự án và kêu gọi các bộ, ngành, địa phương cùng đồng lòng thực hiện quyết tâm phát triển kinh tế, đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay. (Tiền phong 15/02, Luân Dũng) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/chu-tich-quoc-hoi-nhieu-dia-phuong-chua-lam-da-keu-kho-post1717173.tpo)
<https://tienphong.vn/chu-tich-quoc-hoi-nhieu-dia-phuong-chua-lam-da-keu-kho-post1717173.tpo>

Tăng số lượng Thứ trưởng tại nhiều bộ sau sắp xếp bộ máy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tăng số lượng Thứ trưởng và Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác bố trí, sắp xếp cán bộ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước.

Cụ thể, Nghị quyết quyết định tăng thêm 1 Thứ trưởng cho Bộ Ngoại giao, nâng tổng số Thứ trưởng không quá 7; tăng thêm 4 Thứ trưởng cho Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, nâng tổng số Thứ trưởng mỗi bộ không quá 9; tăng thêm 2 Thứ trưởng cho Bộ Nội vụ, nâng tổng số Thứ trưởng không quá 7. Ngoài ra, tăng thêm 1 Phó Thống đốc cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nâng tổng số Phó Thống đốc không quá 6.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 6/2/2025. Các phương án sắp xếp bao gồm việc hợp nhất các bộ, như Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Nội vụ. (Laodong.vn 15/02, Cao Nguyên)[Về đầu trang](https://laodong.vn/thoi-su/tang-so-luong-thu-truong-tai-nhieu-bo-sau-sap-xep-bo-may-1463372.lido)
<https://laodong.vn/thoi-su/tang-so-luong-thu-truong-tai-nhieu-bo-sau-sap-xep-bo-may-1463372.lido>

Phê chuẩn bảng lương, phụ cấp chức vụ với cán bộ lãnh đạo Nhà nước

Ngày 6/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết liên quan đến bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước, điều chỉnh các chức vụ trong ngành tòa án và kiểm sát, nhằm đảm bảo công bằng và hiệu quả trong công việc.

Cụ thể, nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 730, quy định về bảng lương và phụ cấp cho cán bộ lãnh đạo, trong đó có các chức vụ như trưởng tòa án nhân dân cấp cao và phó vụ trưởng với hệ số phụ cấp lần lượt là 0,9 và 0,7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 6/2/2025.

Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định về các bậc thẩm phán tòa án nhân dân, bao gồm các bậc 1, 2 và 3, với các yêu cầu về thời gian công tác trong ngành. Các thẩm phán sẽ được nâng bậc dựa trên những điều kiện cụ thể.

Trong một nghị quyết khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê duyệt bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, gồm 24 đơn vị, bao gồm các vụ chuyên trách trong các lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, kinh tế, tham nhũng, và ma túy. Những điều chỉnh này nhằm cải thiện hoạt động của các cơ quan pháp lý trong hệ thống tư pháp. (Tienphong.vn 15/02, Luân Dũng) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/phe-chuan-bang-luong-phu-cap-chuc-vu-voi-can-bo-lanh-dao-nha-nuoc-post1717219.tpo)
<https://tienphong.vn/phe-chuan-bang-luong-phu-cap-chuc-vu-voi-can-bo-lanh-dao-nha-nuoc-post1717219.tpo>

Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng được tăng lên 9 Thứ trưởng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về công tác cán bộ.

Cụ thể, Nghị quyết tăng thêm một Thứ trưởng cho Bộ Ngoại giao, nâng tổng số Thứ trưởng của Bộ này không quá 7. Đồng thời, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng mỗi bộ sẽ tăng thêm 4 Thứ trưởng, nâng tổng số Thứ trưởng của mỗi bộ lên 9. Bộ Nội vụ cũng được tăng thêm 2 Thứ trưởng, nâng tổng số Thứ trưởng của bộ này lên 7. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có thêm một phó thống đốc, nâng tổng số phó thống đốc lên 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/2/2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Lê Quang Tùng, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Trị, được thôi giữ chức vụ do chuyển công tác khác. Ông Nguyễn Hữu Đông, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La, cũng được thôi giữ chức vụ vì lý do tương tự. Kết quả bầu ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao ông Hoàng Đức Thắng, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Trị, phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng đoàn. Đồng thời, ông Trần Hồng Minh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Cao Bằng, cũng được thôi giữ chức vụ, và ông Quán Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, được bầu làm Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Cao Bằng. (Tienphong.vn 15/02, Luân Dũng) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/bo-tai-chinh-va-bo-xay-dung-duoc-tang-len-9-thu-truong-post1717208.tpo)
<https://tienphong.vn/bo-tai-chinh-va-bo-xay-dung-duoc-tang-len-9-thu-truong-post1717208.tpo>

TINH GON BỘ MÁY CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Bắc Ninh: Ba cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý xin nghỉ hưu trước tuổi

Ba cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân để thuận lợi trong công tác sắp xếp bộ máy, theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành cải tổ bộ máy nhân sự.

Cụ thể, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh sẽ nghỉ hưu từ ngày 15/2, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Tài và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh đều nghỉ hưu từ ngày 1/3. Những cán bộ này được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Trước đó, hai giám đốc sở là ông Nguyễn Song Hà (Sở NN & PTNN) và ông Nguyễn Đình Xuân (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cũng xin nghỉ hưu trước tuổi để phục vụ công tác sắp xếp bộ máy. Ông Hà nghỉ hưu khi còn 7 năm công tác.

Ngoài ra, còn có 13 viên chức quản lý khác xin nghỉ hưu trước tuổi, tất cả đều hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178, trong khi một Phó Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cũng xin nghỉ nhưng không thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ. (Tienphong.vn 15/02, Nguyễn Thắng) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/ba-can-bo-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-bac-ninh-quan-ly-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-post1717259.tpo)
<https://tienphong.vn/ba-can-bo-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-bac-ninh-quan-ly-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-post1717259.tpo>

Quảng Trị: Được sắp xếp làm Giám đốc sở mới, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH vẫn xin nghỉ hưu sớm

Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, đã xin nghỉ hưu dù còn 4 năm công tác và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị sắp xếp làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo mới hình thành.

Ngày 15/2, ông Hồng cho biết đã viết đơn tự nguyện xin nghỉ hưu và được cấp trên đồng ý. Trước khi ông đưa ra quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có phương án sắp xếp ông vào vị trí Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo (sau khi hợp nhất Ban Dân tộc và Ban Tôn giáo tỉnh).

Mặc dù vậy, ông Hồng đã quyết định xin nghỉ công tác sớm, chia sẻ rằng đây là để thuận tiện trong việc tổ chức bộ máy, đồng thời nhường cơ hội cho những người trẻ phù hợp hơn với công việc.

Cũng trong đợt này, một số lãnh đạo khác tại tỉnh Quảng Trị như bà Hồ Thị Lệ Hà, Trưởng Ban Dân tộc và ông Nguyễn Văn Tường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cũng đã xin nghỉ hưu sớm và được đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. (Dantri.com.vn 15/02, Nhật Anh) [Về đầu trang](https://dantri.com.vn/xa-hoi/duoc-sap-xep-lam-giam-doc-so-moi-lanh-dao-so-ld-tb-xh-van-xin-nghi-huu-som-20250215104910133.htm)
<https://dantri.com.vn/xa-hoi/duoc-sap-xep-lam-giam-doc-so-moi-lanh-dao-so-ld-tb-xh-van-xin-nghi-huu-som-20250215104910133.htm>

Thái Bình: Chuẩn bị cho việc không tổ chức công an huyện

Công an tỉnh Thái Bình đang triển khai kế hoạch chuẩn bị cho việc không tổ chức công an huyện tại địa phương, với mục tiêu tiếp tục bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống tội phạm.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, nhấn mạnh yêu cầu tất cả lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ không được lơ là, phải giữ vững bản lĩnh chính trị, duy trì công tác ổn định, không để tình huống phát sinh ngoài tầm kiểm soát. Các phòng nghiệp vụ cần tiếp tục nắm bắt tình hình, phối hợp với các huyện rà soát, bàn giao công việc một cách nhanh chóng, khoa học và chính xác.

Trong giai đoạn chuyển giao, công an cấp xã sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, quản lý địa bàn và đối tượng. Các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm công tác chỉ đạo, hỗ trợ nghiệp vụ cho công an cấp xã, đảm bảo không để xảy ra bất kỳ thiếu sót nào trong công tác quản lý, điều tra.

Mặc dù không còn công an huyện, nhưng các hoạt động điều tra, xử lý án và công tác quản lý trật tự xã hội tại địa phương vẫn tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng thiếu sót hay bỏ trống địa bàn. (Laodong.vn 15/02, Trung Du) [Về đầu trang](https://laodong.vn/xa-hoi/chuan-bi-cho-viec-khong-to-chuc-cong-an-huyen-o-thai-binh-1463441.lido)
<https://laodong.vn/xa-hoi/chuan-bi-cho-viec-khong-to-chuc-cong-an-huyen-o-thai-binh-1463441.lido>

Đồng Nai: 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện xin nghỉ hưu trước tuổi

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, Công an tỉnh Đồng Nai vừa trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện. Các cán bộ này đều tự nguyện xin nghỉ hưu để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy công an tỉnh.

Cụ thể, 5 trưởng phòng trong Công an tỉnh Đồng Nai đã xin nghỉ hưu trước tuổi, bao gồm: 1. Đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06); 2. Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng An ninh nội địa (PA02); 3. Đại tá Nguyễn Tế Nhi, Trưởng phòng An ninh đối nội (PA06); 4. Thượng tá Dương Hồng Xuân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (PX01); Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08).

Ngoài ra, có 8 lãnh đạo cấp phó phòng, cấp huyện xin nghỉ hưu sớm. Các cán bộ này bao gồm các phó phòng và phó công an huyện từ các đơn vị khác nhau trong công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Đức Hải, đánh giá cao sự cống hiến của các cán bộ này và cho rằng quyết định nghỉ hưu trước tuổi là thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của các cán bộ trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an theo định hướng của Đảng và Nhà nước. (Daibieunhandan.vn 15/02, Văn Dũng) [Về đầu trang](https://daibieunhandan.vn/dong-nai-13-lanh-dao-cap-phong-cap-huyen-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-post404603.html)
<https://daibieunhandan.vn/dong-nai-13-lanh-dao-cap-phong-cap-huyen-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-post404603.html>

11 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Hậu Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 16/2, Công an tỉnh Hậu Giang thông báo, trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương, 11 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng

tại tỉnh này đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Đây là một phần trong quá trình cải cách tổ chức bộ máy Công an tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong số 11 người xin nghỉ hưu, có 5 người là Trưởng phòng và Trưởng Công an cấp huyện, 6 người là Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Công an cấp huyện, và 2 người là Đội trưởng Công an cấp huyện. Đây là những cán bộ nòng cốt, có nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang và đã trải qua các lĩnh vực công tác khác nhau, đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch sắp xếp và tinh gọn bộ máy, xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là trách nhiệm của các thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trong công tác này.

Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế của mỗi đơn vị để tổ chức triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả. Ông cũng nhấn mạnh rằng quá trình triển khai mô hình tổ chức mới cần đảm bảo nhanh gọn, không gián đoạn, và không bỏ trống địa bàn, đồng thời cải thiện hiệu quả công tác an ninh trật tự. (Tienphong.vn 16/02, Cảnh Kỳ) [Về đầu trang](#)

<https://tienphong.vn/11-lanh-dao-cap-phong-cong-an-tinh-hau-giang-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-post1717567.tpo>

PHÁT NGÔN ÁN TƯỢNG

Tổng hợp phát ngôn ấn tượng của lãnh đạo Trung ương và địa phương

1/ *"Bây giờ nhiều địa phương chưa làm đã kêu khó, nhưng có những địa phương không kêu khó gì hết, làm rất hiệu quả, phát triển vượt bậc, phát triển rất nhanh, vượt bậc. Do đó, chúng ta cũng phải xem lại khâu triển khai, khâu tổ chức thực hiện"* - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói tại phiên thảo luận của Quốc hội.

2/ *"Việt Nam cần có lộ trình chuyển đổi từ "lương tối thiểu" sang "lương đủ sống tối thiểu" để một cặp vợ chồng đi làm đủ tiền nuôi hai con"* - đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM). (Vĩ An tổng hợp) [Về đầu trang](#)

QUYẾT SÁCH MỚI

Bộ Nội vụ: Chuyên gia cao cấp được thuê nhà công vụ như Bộ trưởng

Bộ Nội vụ vừa hoàn tất dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với chuyên gia cao cấp, trong đó có nhiều đề xuất vượt trội về tiền lương, điều kiện làm việc, nhà ở và nghỉ dưỡng.

Theo dự thảo, chuyên gia cao cấp sẽ được xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp quy định tại Nghị định 204/2004. Ngoài mức lương cơ bản, họ còn được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng, tuy nhiên phụ cấp này không tính vào

bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chuyên gia cao cấp cũng có cơ hội được nâng bậc lương trước thời hạn nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Chuyên gia cao cấp sẽ được cấp đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, họ còn được ưu tiên thuê nhà công vụ theo định mức của chức danh Bộ trưởng hoặc vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi để mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

Chuyên gia cao cấp cũng được hưởng kỳ nghỉ dưỡng 7 ngày trong nước cùng gia đình (tối đa 5 người) hàng năm, với cơ quan sử dụng chi trả chi phí kỳ nghỉ. Đối với những người ngoài hệ thống chính trị hoặc đã nghỉ hưu, lương sẽ được thỏa thuận, không thấp hơn mức lương bậc 1 chuyên gia cao cấp cộng với phụ cấp.

Bộ Nội vụ khẳng định rằng việc ban hành Nghị định này là rất cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về việc xây dựng chính sách ưu đãi đối với đội ngũ chuyên gia cao cấp, nhất là những người làm việc ngoài khu vực công. (Tiền phong 15/02, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

<https://tienphong.vn/bo-noi-vu-chuyen-gia-cao-cap-duoc-thue-nha-cong-vu-nhu-bo-truong-post1717184.tpo>

Bộ Nội vụ đề xuất 5 chế độ vượt trội cho chuyên gia cao cấp

Bộ Nội vụ đang xây dựng Nghị định quy định về chế độ và chính sách đối với chuyên gia cao cấp tại các cơ quan tham mưu ở Trung ương, trong đó đề xuất 5 chế độ vượt trội nhằm thu hút và đãi ngộ đối với nhóm chuyên gia này.

Theo đó, chuyên gia cao cấp sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng, bao gồm tiền lương theo hệ số lương chuyên gia cao cấp và các khoản phụ cấp theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phụ cấp này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội và y tế. Chế độ lương của chuyên gia cao cấp sẽ dựa trên bảng lương chuyên gia cao cấp đã được quy định trước đó.

Ngoài ra, chuyên gia cao cấp còn được ưu đãi trong việc nâng bậc lương trước thời hạn hoặc tăng lương vượt một bậc nếu có thành tích đặc biệt. Đặc biệt, chuyên gia không thuộc biên chế nhà nước nhưng được bổ nhiệm vào chức danh này cũng sẽ có lương không thấp hơn mức bậc 1 của chuyên gia cao cấp, cộng với phụ cấp tăng thêm.

Chính sách về điều kiện làm việc cũng được đề xuất, đảm bảo chuyên gia cao cấp được trang bị đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Về nhà ở, họ sẽ được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà với lãi suất ưu đãi.

Thêm vào đó, chuyên gia cao cấp còn được hưởng quyền lợi về kỳ nghỉ dưỡng hàng năm 7 ngày cùng gia đình, do cơ quan sử dụng chi trả. Chính sách cũng đặc biệt chú trọng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài

hoặc người nước ngoài, bao gồm việc cấp thị thực, giấy cư trú và giấy phép lao động tại Việt Nam.

Các quy định chi tiết và mức thù lao của chuyên gia cao cấp sẽ được thống nhất thông qua hợp đồng lao động, tùy theo yêu cầu công việc và năng lực của từng chuyên gia. (VOV.vn 16/02, PV)[Về đầu trang](https://vov.vn/chinh-tri/bo-noi-vu-de-xuat-5-che-do-vuot-troi-cho-chuyen-gia-cao-cap-post1155100.vov)

<https://vov.vn/chinh-tri/bo-noi-vu-de-xuat-5-che-do-vuot-troi-cho-chuyen-gia-cao-cap-post1155100.vov>

Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu bảo vệ người báo tin hành vi lạm quyền, tham nhũng

Ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Kế hoạch thực hiện Quy định số 189-QĐ/TW/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công.

Mục đích của kế hoạch là quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quy định số 189, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ.

Kế hoạch yêu cầu đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ người phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm, lạm dụng chức vụ, lạm quyền và tham nhũng. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh rằng những người này cần được bảo vệ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục đóng góp vào công tác phát hiện các hành vi sai trái trong quản lý tài chính, tài sản công.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhưng không gây cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người có thẩm quyền. Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực này.

Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh rằng các hành vi lợi dụng phản ánh, tố cáo, kiến nghị để vu khống, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng và toàn thể nhân dân trong việc giám sát, phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công. (Tienphong.vn 16/02, Luân Dũng)[Về đầu trang](https://tienphong.vn/bo-truong-noi-vu-yeu-cau-bao-ve-nguoi-bao-tin-hanh-vi-lam-quyen-tham-nhung-post1717540.tpo)
<https://tienphong.vn/bo-truong-noi-vu-yeu-cau-bao-ve-nguoi-bao-tin-hanh-vi-lam-quyen-tham-nhung-post1717540.tpo>

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”

Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên

chức. Mục tiêu là xây dựng một đội ngũ công chức, viên chức, và người lao động không chỉ không tham nhũng mà còn không thể tham nhũng.

Chỉ thị nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ 4 chủ trương lớn để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực:

1. Giáo dục: Đẩy mạnh việc giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giúp cán bộ, đảng viên không muốn tham nhũng.

2. Hoàn thiện thể chế: Xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý chặt chẽ, giúp ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

3. Xử lý nghiêm: Tăng cường xử lý vi phạm mà không có vùng cấm hay ngoại lệ, nhằm đảm bảo cán bộ, đảng viên không dám tham nhũng.

3. Cải thiện đời sống: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức để họ không cần phải tham nhũng để cải thiện thu nhập.

Các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cần gương mẫu trong việc học tập và thực hành các chuẩn mực đạo đức. Điều này bao gồm sự tận tụy với công việc, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, đồng thời duy trì sự trong sạch và không tham nhũng.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các học viện và trường đào tạo cán bộ phải đưa nội dung giáo dục về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thành một phần trong chương trình giảng dạy và đánh giá. Điều này cần được thực hiện một cách nghiêm túc trong các buổi sinh hoạt chi bộ và trong đánh giá hàng năm của các tổ chức đảng.

Ngoài ra, Bộ Chính trị còn yêu cầu phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc giáo dục các phẩm chất đạo đức này, khuyến khích sáng tác về các đề tài chống tham nhũng và lãng phí qua các thể loại nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, và mỹ thuật. (Vnexpress.net 15/02, Viết Tuân) [Về đầu trang](https://vnexpress.net/bo-chinh-tri-yeu-cau-hoan-thien-the-che-de-khong-the-tham-nhung-4849660.html)

<https://vnexpress.net/bo-chinh-tri-yeu-cau-hoan-thien-the-che-de-khong-the-tham-nhung-4849660.html>

Dừng bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ba tháng trước thời điểm tổ chức đại hội

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận 118, điều chỉnh một số nội dung trong Chỉ thị 35-CT/TW về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết luận này yêu cầu dừng bổ sung cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ba tháng tính đến thời điểm tổ chức đại hội.

Cụ thể, các cấp tỉnh phải dừng bổ sung trước ngày 1/7/2025 và các cấp huyện phải dừng trước ngày 1/4/2025. Đây là một trong những điều chỉnh quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, Kết luận 118 cũng bổ sung và điều chỉnh các nội dung về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư của các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ tỉnh, thành phố và các đảng bộ cơ sở trực thuộc. Những điều chỉnh này nhằm thống nhất quy định và đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, Kết luận 118 cũng hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các đảng bộ có hoạt động kết thúc, thành lập mới, hợp nhất, sáp nhập, hay tổ chức đảng trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức đại hội. (Tiền phong 15/02, Trường Phong) [Về đầu trang](https://tienphong.vn/dung-bo-sung-uy-vien-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-ba-thang-truoc-thoi-diem-to-chuc-dai-hoi-post1717091.tpo)
<https://tienphong.vn/dung-bo-sung-uy-vien-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-ba-thang-truoc-thoi-diem-to-chuc-dai-hoi-post1717091.tpo>

QUẢN LÝ

Cần chuyển từ "lương tối thiểu" sang "lương đủ sống tối thiểu" để duy trì mức sinh

Trong buổi thảo luận của Quốc hội vào chiều 15/2, GS Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra đề xuất quan trọng về chính sách lương tại Việt Nam. Ông cho rằng cần phải chuyển từ khái niệm "lương tối thiểu" sang "lương đủ sống tối thiểu" để giúp người dân có thể duy trì mức sinh hợp lý và phát triển bền vững về con người.

Ông Nhân chỉ ra rằng tỷ lệ sinh giảm mạnh là một nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ về kinh tế, như trường hợp của Nhật Bản. Tại Nhật Bản, mặc dù quốc gia này đã đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm, nhưng sau đó lại rơi vào tình trạng suy thoái kéo dài, chủ yếu do tỷ lệ sinh thấp, không đạt mức thay thế (2,1 con/phụ nữ). Do đó, Việt Nam cần đảm bảo rằng khi đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cũng phải chú trọng đến việc duy trì tỷ lệ sinh thay thế.

Ông đề xuất rằng mức thu nhập của một gia đình cần đủ để trang trải cho bốn người, tức là thu nhập của một cặp vợ chồng phải đủ để nuôi hai con. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng I là 4,96 triệu đồng, nhưng theo khảo sát ở TP HCM, một gia đình có hai con cần thu nhập tối thiểu từ 20 đến 21 triệu đồng/tháng để đảm bảo cuộc sống. Điều này cho thấy mức lương hiện tại chưa đủ để các gia đình duy trì mức sinh hợp lý.

Để giải quyết vấn đề này, ông Nhân đề nghị Việt Nam cần có lộ trình tăng dần lương để đạt mức "lương đủ sống tối thiểu", với mục tiêu hoàn thành việc này vào năm 2030, nếu không thể hoàn thành vào năm 2025. Điều này sẽ giúp người dân có đủ khả năng tài chính để nuôi con cái và tránh được tình trạng tỷ lệ sinh giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của đất nước.

Ngoài thu nhập, ông Nhân cũng nhấn mạnh rằng các yếu tố khác như nhà ở, giáo dục và y tế cũng cần phải được cải thiện. Tuy nhiên, ông cho rằng trong giai đoạn trước mắt, ưu tiên cần được đặt vào việc cải thiện thu nhập cho người dân. Nếu trong 25 năm tới, tỷ lệ sinh không đạt mức thay thế, sẽ tạo ra một thế hệ thanh niên không có gia đình hoặc không sinh con, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

Thống kê từ Bộ Y tế cho thấy, tỷ suất sinh năm 2024 của Việt Nam chỉ đạt 1,91 con/phụ nữ, thấp hơn mức thay thế (2,1 con/phụ nữ). Mức sinh thấp này đặc biệt rõ rệt ở các khu vực đô thị, nơi có tốc độ đô thị hóa và điều kiện kinh tế phát triển cao. Mức sinh tại các khu vực nông thôn vẫn duy trì cao hơn so với đô thị, với 2,08 con/phụ nữ. (Vnexpress.net 15/02, Sơn Hà)

[Về đầu trang](https://vnexpress.net/can-chuyen-tu-luong-toi-thieu-sang-luong-du-song-toi-thieu-de-duy-tri-muc-sinh-4849923.html)

<https://vnexpress.net/can-chuyen-tu-luong-toi-thieu-sang-luong-du-song-toi-thieu-de-duy-tri-muc-sinh-4849923.html>

Hà Nội: Loạt quy hoạch lớn được ủy quyền cho các huyện

Ngày 14/2, UBND thành phố Hà Nội thống nhất phân cấp và ủy quyền cho các huyện trong việc lập các quy hoạch quan trọng, bao gồm quy hoạch phân khu đô thị và quy hoạch chung huyện. Quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình sắp xếp, phát triển các khu vực đô thị trong tương lai.

Cụ thể, UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong việc thay đổi tên và thời hạn của các Quy hoạch xây dựng vùng huyện thành "Quy hoạch chung huyện đến năm 2045", thay vì đến năm 2030 như trước, để phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024. Các huyện sẽ hoàn thiện các đồ án quy hoạch chung này trên cơ sở khối lượng công việc đã thực hiện, hạn chế phát sinh chi phí.

Đối với các huyện có diện tích lớn thuộc khu vực phát triển đô thị hoặc có khu du lịch quốc gia, như Thường Tín, Đan Phượng, Mê Linh và Mỹ Đức, không cần lập Quy hoạch chung huyện, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy hoạch phù hợp với định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.

Đặc biệt, 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng sẽ khẩn trương lập và điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị nhằm đáp ứng tiêu chí để trở thành quận. Các huyện này cần báo cáo Sở Quy hoạch - Kiến trúc để thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt trong tháng 7/2025.

UBND thành phố cũng đã quyết định giao quyền cho UBND các huyện trong việc thực hiện các thủ tục quy hoạch, với sự phê duyệt cuối cùng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. (Tienphong.vn 15/02, Trần Hoàng)

[Về đầu trang](https://tienphong.vn/ha-noi-loat-quy-hoach-lon-duoc-uy-quyen-cho-cac-huyen-post1717175.tpo)

<https://tienphong.vn/ha-noi-loat-quy-hoach-lon-duoc-uy-quyen-cho-cac-huyen-post1717175.tpo>

THẾ GIỚI

New Zealand nới lỏng điều kiện cấp thị thực vàng cho nhà đầu tư nước ngoài

New Zealand đang đối mặt với tình trạng thiếu vốn đầu tư, đặc biệt là vào các công trình hạ tầng cơ sở, vì vậy nước này vừa điều chỉnh chính sách cấp thị thực vàng cho nhà đầu tư nước ngoài theo hướng nới lỏng hơn. Mục tiêu là thu hút thêm nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng.

Tuần trước, Bộ trưởng Di trú New Zealand, Erica Stanford, thông báo về hai loại thị thực mới: thị thực Tăng trưởng và thị thực Cân bằng. Các yêu cầu về thời gian lưu trú tại New Zealand đã giảm, đồng thời yêu cầu về tiếng Anh cũng đã được loại bỏ.

Thị thực Tăng trưởng yêu cầu nhà đầu tư đầu tư 5 triệu NZD trong 3 năm, thời gian lưu trú tại New Zealand là 21 ngày và không yêu cầu tiếng Anh.

Thị thực Cân bằng yêu cầu nhà đầu tư đóng góp 10 triệu NZD trong 5 năm. Các khoản đầu tư có thể là trái phiếu, cổ phần của quỹ hoặc dùng cho các dự án từ thiện. Thời gian lưu trú là 105 ngày, có thể giảm nếu đầu tư tăng lên.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn vào New Zealand, đặc biệt là vào các dự án hạ tầng. Chính sách sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2025. (VOV.vn 16/02, Việt Nga)[Về đầu trang./.](#)

<https://vov.vn/the-gioi/new-zealand-noi-long-dieu-kien-cap-thi-thuc-vang-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-post1155194.vov>

Biên tập viên: Thanh Hồng